

Số: 399/LĐLĐ

An Giang, ngày 29 tháng 11 năm 2018

V/v giới thiệu kênh thông tin
tuyên truyền của tổ chức công đoàn An Giang

Kính gửi: Các cấp công đoàn trong tỉnh

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn, qua đó kịp thời thông tin, tuyên truyền đến đoàn viên và người lao động trong và ngoài tỉnh về hoạt động của tổ chức Công đoàn, phong trào CNVCLĐ của tỉnh; các thông tin về chế độ chính sách, văn bản của Đảng, Nhà nước có liên quan đến đoàn viên, người lao động. Đồng thời, đăng tải, chia sẻ những thông tin phản ánh về đời sống và việc làm của công nhân lao động; những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ.

Bên cạnh, Cổng thông tin điện tử cơ quan LĐLĐ tỉnh (website) với địa chỉ truy cập <http://ldld.angiang.gov.vn> và Bản tin hoạt động Công đoàn đã truyền tải bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với các tin, bài phản ánh những mô hình mới, cách làm hay của các cấp công đoàn trong tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh chính thức vận hành trang tin (Fanpage) Công đoàn An Giang trên mạng xã hội (Facebook) với địa chỉ truy cập: <https://facebook.com/congdoanangiang>; địa chỉ tìm kiếm trên trang cá nhân: @congdoanangiang;

Tuy nhiên, sự quan tâm theo dõi, truy cập và cộng tác tin, bài đối với Cổng thông tin điện tử Công đoàn An Giang; sự tương tác, kết bạn, chia sẻ trang Facebook Công đoàn An Giang trên không gian mạng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh còn hạn chế.

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn quan tâm triển khai, thông tin đến đoàn viên, CNVCLĐ tại đơn vị theo dõi; đặc biệt thường xuyên liên kết, chia sẻ, truy cập và cộng tác tin, bài cho Cổng thông tin điện tử cơ quan LĐLĐ tỉnh (website) và Bản tin hoạt động Công đoàn qua địa chỉ email: congthongtincdag@gmail.com.

Mọi thắc mắc liên hệ Liên đoàn Lao động tỉnh qua Ban Tuyên giáo, điện thoại 02963.852.141. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Ban Tuyên giáo.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH


★ **Phan Thị Diễm**